

เงินหยวนก้าวเป็นสกุลเงินยอดนิยมอันดับ ๘

ในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๕๗ หนังสือพิมพ์ไชน่า เดลี (China Daily) และสื่อหลายฉบับได้ตีพิมพ์ข่าวนำเสนอข้อมูลการใช้เงินหยวนในเวทีระหว่างประเทศ สรุปได้ดังนี้

ระบบสื่อสารด้านการเงินระหว่างธนาคารผ่านระบบคอมพิวเตอร์ที่มีเครือข่ายเชื่อมโยงทั่วโลก (The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) หรือที่เรารู้จักกันในชื่อย่อว่า SWIFT ซึ่งเป็นองค์กรที่กำกับดูแลการโอนเงินระหว่างธนาคารระหว่างประเทศเปิดเผยว่า เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ เงินหยวนได้ก้าวขึ้นเป็นเงินที่ใช้ในการชำระหนี้ระหว่างประเทศมากเป็นอันดับที่ ๘ ของโลก โดยในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ที่ผ่านมา การใช้เงินหยวนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๕ ขณะที่เงินสกุลอื่นเพิ่มขึ้นร้อยละ ๗ จนหลายฝ่ายเห็นว่า เงินหยวนกำลังกลายเป็นเงินสกุลหลักในตลาดการเงินและธุรกิจโลก



ด้วยความพยายามในการส่งเสริมเงินหยวนให้เป็นสกุลเงินสากลของรัฐบาลจีน เงินหยวนได้ก้าวแซง ๒๒ สกุลเงินในการชำระหนี้ระหว่างประเทศภายในระยะเวลา ๓ ปี โดย ณ สิ้นปี ๒๕๕๖ เงินหยวนมีสัดส่วนทางการตลาดร้อยละ ๑.๑๒ ของเม็ดเงินที่ใช้ในเวทีระหว่างประเทศโดยรวม จี้ตามหลังเงินสวิสฟรังก์ (Swiss Franc) อันดับที่ ๗ ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ ๑.๒๙

การขยายตัวของการค้าระหว่างประเทศในรูปของเงินหยวนนับเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ช่วยเพิ่มความนิยมของเงินหยวนในเวทีสากล จากข้อมูลของธนาคารกลางของจีน (People's Bank of China) พบว่ามูลค่าการค้าระหว่างประเทศในรูปเงินหยวนก้าวขึ้นแตะ ๔.๖๓ ล้านล้านหยวนในปี ๒๕๕๖ เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ ๕๗ เมื่อเทียบกับของปีที่ผ่านมา ขณะที่การค้าระหว่างประเทศของจีนมีมูลค่าอยู่ที่ ๔.๑๖ ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๗.๖ จากปีก่อน

ขณะเดียวกัน เงินหยวนถูกใช้ในการชำระหนี้ในรูปของเลตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit) และการชำระหนี้ส่วนต่างในการค้าโลกในสัดส่วนเกือบร้อยละ ๙ ของมูลค่าโดยรวม เพิ่มขึ้นจากสัดส่วนเพียงร้อยละ ๑.๙ เมื่อต้นปี ๒๕๕๕ เป็นอันดับที่ ๒ รองจากเงินเหรียญสหรัฐฯ ที่มีสัดส่วนร้อยละ



๘๑.๑) ขณะที่เงินยูโรเป็นอันดับที่ ๓ มีสัดส่วนลดลงจากร้อยละ ๗.๙ เหลือร้อยละ ๖.๖ ซึ่งในเรื่องนี้ นายเนล ไอร์วิน (Neil Irwin) คอลัมนิสต์ของหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ (The Washington Post) ได้สะท้อนความคิดเห็นอย่างชัดเจนไว้ว่า “เงินของจีนได้ก้าวขึ้นมาเป็นคู่แข่งสำคัญของเงิน

เหรียญสหรัฐฯ ในการมีอิทธิพลในเวทีการค้าโลก” ขณะที่การลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศในรูปเงินหยวนมีมูลค่า ๕๓๔,๐๐๐ ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดถึงร้อยละ ๙๐ เมื่อเทียบกับของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลจีนได้กล่าวยืนยันในหลายเวทีว่า จีนจะทุ่มเทที่จะผลักดันการ



ปฏิรูปการแลกเปลี่ยนเงินตราล่วงหน้าเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของค่าเงินหยวนและปล่อยให้ตลาดเข้ามาทำหน้าที่ขึ้นพื้นฐานในอัตราแลกเปลี่ยน รัฐบาลกลางยังได้กำหนดใช้มาตรการเปิดเสรีทางการเงินใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายเงินข้ามประเทศ ทำให้นักเศรษฐศาสตร์ต่างเชื่อมั่นว่า เงินหยวนจะได้รับความนิยมและมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนในปีนี้

นักกลยุทธ์ประจำ**ดอยช์แบงก์** (Deutsche Bank) คาดการณ์ว่า การผ่อนคลายมาตรการทางการเงินภายใต้นโยบายการเปิดเสรีเงินหยวนจะชักนำให้ตลาดพัฒนาต่อไปในปี ๒๕๕๗ อาทิ การปฏิรูปตลาดการเงินสำคัญในเขตเสรีทางการค้า (Free Trade Zone) ณ นครเซี่ยงไฮ้ การจัดตั้งธนาคารเพื่อการชำระเงินในรูปเงินหยวนในยุโรปและศูนย์กลางทางการเงินในภูมิภาคอื่น การผ่อนคลายอุปทานเงินหยวนในตลาดเงินหยวนออฟชอร์ และการเปิดกว้างการเข้าสู่ตลาดทุนในจีนแก่ชาวต่างชาติ ขณะที่นายไมเคิล แอนดรูว์ (Michael Andrew) ประธานกรรมการบริหารของ**เคพีเอ็มจีอินเตอร์เนชันแนล** (KPMG International) เห็นว่า การเปิดตลาดเงินทุนของจีนให้กว้างมากขึ้นจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศและนักธุรกิจจีน รวมทั้งเศรษฐกิจโลกด้วย

การเพิ่มค่าของเงินหยวนต่อเงินเหรียญสหรัฐฯ นับเป็นหนึ่งในแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการค้าและลงทุนระหว่างประเทศยังคงต้องการถือหรือใช้เงินหยวน นายฉู หงปิน (Qu Hongbin) หัวหน้าทีมเศรษฐกิจแห่ง **HSBC Holding Plc.** ได้คาดการณ์ว่า เงินหยวนจะเพิ่มค่าขึ้นร้อยละ ๑-๒ ในปีนี้ โดยในการทำงานแถลงข่าว เขาได้กล่าวว่า “แนวโน้มค่าเงินยังคงเพิ่มขึ้นในปี ๒๕๕๗ แต่การผันผวนก็จะมีอยู่สูงกว่าที่เคยปรากฏมา” ขณะที่ผลจากการสำรวจของ**สำนักข่าวบลูมเบิร์ก** (Bloomberg News) สรุปว่า ค่าเงินหยวนซึ่งปิด ณ วันที่ ๒๓ มกราคมอยู่ที่ ๖.๐๕๑๐ ต่อเหรียญสหรัฐฯ จะเพิ่มค่าร้อยละ ๑.๔ ในปีนี้เป็น ๕.๙๗ หยวนต่อเหรียญสหรัฐฯ

อย่างไรก็ดี บางส่วนยังมีคำถามสงสัยว่า เงินหยวนจะได้ **อันดับความนิยมสูงขึ้น**หรืออย่างน้อยรักษาสถานะ **“เงินยอดนิยม ๑๐ อันดับแรก”** ได้อยู่ต่อไปหรือไม่ เพราะนักวิเคราะห์บางคนเห็นว่า ความนิยมในการใช้เงินหยวนอาจลดระดับลงในช่วงไตรมาสแรกของปี ๒๕๕๗ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงต้นปีซึ่งเป็นช่วงเทศกาลตรุษจีน



แม้ว่านักวิเคราะห์บางส่วนจะเห็นว่า เมื่อเทียบกับเงินสกุลอื่น เงินหยวนยังเป็นสกุลเงินที่น่า **ฝากความหวังไว้มากที่สุด** แต่ก็ให้ความเห็นเพิ่มเติมเอาไว้ว่า ในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงสถานะของเงิน

หยวนในเวทีสากลจะไม่เกิดขึ้นหากปราศจากการเปลี่ยนแปลงชั้นพื้นฐานในเวทีการเงินโลก ข้อมูลทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวอาจไม่ใช่ตัวชี้สถานะของเงินหยวน แต่อาจขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น อาทิ ความจำเป็นในเชิงโครงสร้างของกองทุนการเงินโลก และผู้ค้าเงินรายย่อย นอกจากนี้ บางรายยังคงคาดว่า เงินหยวนจะบรรลุสถานะพื้นฐานของการเป็นเงินสกุลสากลในราวปี ๒๕๖๐

ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ด้วยเสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาลจีน นโยบายและมาตรการผลักดันให้เงินหยวนเป็นสกุลเงินสากลของรัฐบาลจีน การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพของจีน และ



แนวโน้มการเพิ่มค่าของเงินหยวนในอนาคต เราจึงคาดว่าจะเห็นใบหน้าของท่านประธานเหมา เจ๋อตง (Mao Zedong) บนธนบัตรเงินหยวนในเวทีการเงินและธุรกิจระหว่างประเทศได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในอนาคตอย่างไม่ต้องสงสัย ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยจึงควรหันมาให้ความสำคัญกับการใช้เงินหยวนในการชำระเงินระหว่างประเทศมากขึ้น ...

รวบรวมและเรียบเรียงโดย

ดร. ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร

อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์)

สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงปักกิ่ง

๒๗ มกราคม ๒๕๕๗